



บันทึก ข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 76501/

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พิจารณา และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ ในการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 และได้มีการตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ไปแล้วนั้น

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรรูปที่ดินเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการ มิได้ แต่อาจแปรรูปที่ดินได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมีได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรรูปที่ดินและมติของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินเกี่ยวกับกับการแปรรูปที่ดินนั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูปที่ดิน ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

คณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ จึงมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณา

1. ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว
2. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูปที่ดิน ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเพื่อนำเข้าที่ประชุมสภาต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายสมัย จันทิชัย)

ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

- รับทราบ



(นายทวี หัตถ์เทียม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว